

# HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN NĂM 2001

Ngày 5/12/2001, Ban biên tập tờ Thông tin khoa học thống kê tổ chức cuộc họp mặt cộng tác viên năm 2001. Đến dự cuộc họp mặt có lãnh đạo Tổng cục Thống kê, lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục, đại diện một số cục Thống kê địa phương, trường trung học Thống kê I, đại diện Khoa Thống kê - trường Đại học KTQD, và đông đảo cộng tác viên tờ thông tin khoa học thống kê ở Hà Nội. TS. Tăng Văn Khiên – Tổng biên tập, báo cáo tổng kết công tác thông tin khoa học nói chung và hoạt động của tờ thông tin khoa học thống kê nói riêng trong thời gian qua và một số phương hướng đẩy mạnh hoạt động của tờ thông tin khoa học thống kê trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới. Báo cáo đã đề cập đến những vấn đề khá cụ thể về nội dung của tờ “Thông tin khoa học Thống kê” như việc đăng tải, ghi nhận, công bố những thành tựu về khoa học thống kê, phương pháp luận thống kê, về việc ứng dụng toán, tin học trong công

tác thống kê thực tế,... Sự phát triển về số lượng, chất lượng và cả hình thức các bài viết, cơ cấu bài viết và các tác giả trong những năm qua, đặc biệt nhấn mạnh đến việc kế thừa về phương pháp luận thống kê cũng như về hướng dẫn nghiệp vụ tạp chí Thống kê khi tạp chí này chuyển thành tạp chí “Con số và sự kiện”. Tờ thông tin khoa học là tài liệu cần thiết cho sinh viên, học viên cao học cũng như nghiên cứu sinh và những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các lĩnh vực có liên quan. Báo cáo cũng đã tổng kết đánh giá và kịp thời động viên các tác giả có nhiều bài viết và bài dịch được đăng trên tờ tin trong thời gian gần đây, đồng thời nêu lên một số tồn tại, những mặt hạn chế mà tờ tin cần sớm khắc phục,..Từ đó đưa ra phương hướng hoạt động của tờ tin trong thời gian tới: Tăng số lượng, đa dạng hoá loại hình ấn phẩm, cải tiến nội dung, cố gắng tuyển chọn những bài có chất lượng cao để đăng tải đặc biệt những bài phản ánh

tình hình triển khai chế độ báo cáo thống kê, chuẩn hoá những thuật ngữ, khái niệm thống kê, hoàn thiện các bảng phân ngành, danh mục, các phương pháp tiếp cận mới để tính toán các chỉ tiêu thống kê trong và ngoài nước,

các ứng dụng về toán, tin,...cơ cấu các bài viết phù hợp với yêu cầu thực tiễn của công tác thống kê. Các đại biểu phát biểu những ý kiến về nội dung, hình thức, cơ cấu các bài viết trong tờ tin nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác thống kê.